
 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลทุ�งหลวง 

อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ประจำป% พ.ศ. 25๖4   

วันศุกร� ท่ี  ๒๐  สิงหาคม 25๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห2องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลทุ�งหลวง 

รายชื่อผู�เข�าประชุม 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน�ง ลายมือ หมายเหตุ 
1 นายเกษม     พลายอินทร� ประธานสภา อบต. เกษม  พลายอินทร�  
2 นายมงคล  คงน้ำจืด รองประธานสภา มงคล  คงน้ำจืด  
3 นายวิโรจน�   ปลอดสกุล เลขานุการสภา อบต.          ขาด  
4 นายไพศาล  ทองบ.อ ส. อบต. หมู.ท่ี 1 ไพศาล  ทองบ.อ  
๕ นายสุรศักด์ิ  จันสมบัติ ส. อบต. หมู.ท่ี 3 สุรศักด์ิ  จันสมบัติ  
๖ นายวิสุทธิ์  ภู.รุ.งเจริญ ส. อบต. หมู.ท่ี 4 วิสุทธิ์  ภู.รุ.งเจริญ  
๗ นายไพศาล  ราชเจริญ ส. อบต. หมู.ท่ี 4 ไพศาล  ราชเจริญ  
๘ นายสมาน  เพชรรัตน� ส. อบต. หมู.ท่ี 5 สมาน เพชรรัตน�  
9 นายวิชัย  จันทร�เพ็ญ ส. อบต. หมู.ท่ี 5 วิชัย  จันทร�เพ็ญ  

10 นายวิโรจน�   ไกรเพ็ชร ส. อบต. หมู.ท่ี 6 วิโรจน�   ไกรเพ็ชร  
11 นายเอนก      กลับดี ส. อบต. หมู.ท่ี 6          ขาด  
12 นายณรงค�     ละมุล ส. อบต. หมู.ท่ี 7          ขาด  
13 นางสาวสุดา    คงทอง ส. อบต. หมู.ท่ี 7 สุดา  คงทอง  
14 นางจีรนันท�   บุญเผือก ส. อบต. หมู.ท่ี 8 จีรนันท�  บุญเผือก  
15 นายชลอ       ศรีจันทร� ส. อบต. หมู.ท่ี 9 ชลอ  ศรีจันทร�  

 
ผู�เข�าร.วมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน�ง ลายมือ หมายเหตุ 
1 นายสมคิด  ดาวเป@ยก นายก อบต. สมคิด  ดาวเป@ยก  
2 นายอนุศาสน� บุญถาวร รองนายก อบต. อนุศาสน� บุญถาวร  
3 นายไชยา คงมี เลขนุการนายก อบต. ไชยา คงมี  
4 นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ หัวหน�าสำนักปลัด เกษร เพชรสนธิ์  
5 นางสาวอมรรัตน� พรหมชาติ ผู�อำนวยการกองคลัง อมรรัตน� พรหมชาติ  
6 นายศุภโชค ตู�ธนบัตร ผู�อำนวยการกองช.าง ศุภโชค ตู�ธนบัตร  

 
จำนวนผู�เข�าประชุม 12 คน 
จำนวนผู�ไม.มาประชุม   3 คน 
จำนวนผู�เข�าร.วมประชุม   4 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.30  น. 
 เมื่อสมาชิกสภา อบต. พร�อมและครบองค�ประชุมตามระเบียบข�อบังคับการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส.วนตำบล  นายเกษม พลายอินทร�  ประธานสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง กล.าวเปHดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต.างๆดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม.มี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
ประธานสภาฯ   -ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. อ.านบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผ.านมา    
                                           (สมัย สมัยท่ี ๒ ประจำป@ 25๖4 วันท่ี ๒3 มิถุนายน 25๖4) 
เลขานุการสภา อบต.  -อ.านบันทึกรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ -ไม.ทราบว.ามีสมาชิกฯ ท.านใดตรวจสอบแล�ว มีข�อผิดพลาดในส.วนใดที่ต�อง

แก�ไขหรือไม. 
ท่ีประชุม -ไม.มี 
ประธานสภาฯ -ขอมติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม    มีมติรับรองเปPนเอกฉันท�  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 1. การพิจารณาร�างข2อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป%งบประมาณ          

พ.ศ. 2๕๖5 วาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ)  
ประธานสภาฯ   -ขอเชิญนายก อบต.กล.าวคำแถลงงบประมาณ  
นายก อบต. -ท.านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ .งหลวง                   

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู�บริหารองค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวงจะได�เสนอ                   
ร.างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจำป@ต.อสภาองค�การบริหารส.วนตำบล 
ทุ.งหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู�บริหารองค�การบริหารส.วนตำบล
ทุ.งหลวง ชี้แจงรายละเอียดให�ท.านประธานและสมาชิกทุกท.านได�ทราบถึง
สถานะทางการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2565  

   1.สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ.ายท่ัวไป  ในป@งบประมาณ พ.ศ.25๖4 ณ วันท่ี  
   6 สิงหาคม 25๖4 องค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง มีสถานะการเงิน  
ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน ๓1,914.452.53 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน 83,336,635.09 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,379,627.15 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว�แบบก.อหนี ้ผ ูกพันและยังไม.ได�เบิกจ.าย                   
จำนวน 1 โครงการรวม 8,496.10 บาท 
1.1.5 รายการที ่ได�กันเงินไว�โดยยังไม.ได�ก.อหนี ้ผ ูกพันจำนวน 3 
โครงการ รวม 8,744.00 บาท 
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   1.2 เงินกู�คงค�าง  จำนวน 0.00 บาท 
2.การบริหารงบประมาณ ในป%งบประมาณ 2563 

  (1) รายรับจริง จำนวน 32,768,920.32 บาท  ประกอบด�วย 
หมวดภาษีอากร   จำนวน 455,271.11 บาท 
หมวดค.าธรรมเนียม ค.าปรับ และใบอนุญาต                           
                         จำนวน 181,501.90 บาท 
หมวดรายได�จากทรัพย�สิน  จำนวน 200,858.30 บาท 
หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� จำนวน 0  บาท 
หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด    จำนวน 318,005.00  บาท 
หมวดรายได�จากทุน    จำนวน  0 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 15,706,097.01  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จำนวน ๑5,907,187.00  บาท 

         (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค�                                 
                                             จำนวน  5,542,647.00 บาท 
(3) รายจ.ายจริง  จำนวน 30,860,070.82   บาท 

งบกลาง  จำนวน 8,669,338.00 บาท 
งบบุคลากร  จำนวน 12,065,539.00 บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน 4,381,073.82 บาท 
งบลงทุน  จำนวน 4,030,120.00 บาท 
งบรายจ.ายอ่ืน  จำนวน 20,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,694,000.00 บาท 

(4) รายจ.ายท่ีจ.ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค�     
     จำนวน 5,543,647.00 บาท 
(5) รายจ.ายท่ีจ.ายจากเงินสะสม     จำนวน 0.00 บาท 
(6) รายจ.ายท่ีจ.ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
(๗) รายจ.ายท่ีจ.ายเงินกู�      จำนวน 0.00 บาท 
ประมาณการรายรับ  ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
                     รวมท้ังส้ิน 41,500,000 บาท แยกเปDน 
หมวดภาษีอากร    จำนวน 1,550,000.00 บาท 
หมวดค.าธรรมเนียม ค.าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 514,000 บาท 
หมวดรายได�จากทรัพย�สิน   จำนวน 300,000.00 บาท 
หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด    จำนวน 710,000.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 21,996,000.00 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จำนวน 16,430,000.00 บาท 
คำแถลงงบประมาณประมาณการรายจ �าย ประจำป %งบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖5  รวมท้ังส้ิน 41,500,000 บาท แยกเปDน 

งบกลาง  จำนวน 10,434,056.00 บาท 
งบบุคลากร  จำนวน 14,058,144.00 บาท 
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งบดำเนินงาน จำนวน   14,092,000.00 บาท 
งบลงทุน  จำนวน   830,000.00 บาท 
งบรายจ.ายอ่ืน  จำนวน        20,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน     2,065,800.00 บาท 

สำหรับรายละเอียดส.วนที ่ ๒ ข�อบัญญัติ เร ื ่องงบประมาณการรายจ.าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให� หัวหน�าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ สว ัสด ีค .ะทุกท.าน ขอแถลงส .วนที ่  ๒ ร .างงบประมาณรายจ.ายประจำป@
งบประมาณ 2565 จัดทำประมาณการไว� 41,500,000 บาท ประกอบด�วย
ค.าใช�จ.ายแยกเปPนด�านและแผนงานตามรายละเอียดที่นำเสนอ ขอให�ทุกท.านดู
ไปพร�อมๆ กัน ถ�ามีข�อสงสัยหรือซักถามก็จะได�สอบถาม 
ด2านบริหารงานท่ัวไป   

    1.  แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม 13,937,964 บาท 
    2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม    1,413,340 บาท 

ด2านบริการชุมชนและสังคม 
    1.  แผนงานการศึกษา   ยอดรวม   5,453,620 บาท 
    2.  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม      878,000 บาท 
    3.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม       190,000 บาท 

4.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ยอดรวม         38,700 บาท 
    5.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอด รวม    56,000 บาท 
    ด2านการเศรษฐกิจ 
    1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    8,575,720 บาท 
    2. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม           9,000 บาท 

ด2านการดำเนินงานอ่ืน 
    1.  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม  10,947,656 บาท 

รายจ�ายจำแนกตามหน�วยงาน  มีดังนี้ 
    1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,937,964 บาท 
    1.1 งานบริหารท่ัวไป   7,335,864   บาท 

-งบบุคลากร    7,335,864  บาท 
-งบดำเนินงาน    3,413,000 บาท 
-งบลงทุน         40,600 บาท 

1.2. งานบริหารงานคลัง  2,929,300  บาท 
-งบบุคลากร  2,080,800  บาท 
-งบดำเนินงาน     804,000 บาท 
-งบลงทุน       44,300 บาท 

1.3 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
   199,200 บาท 

-งบบุคลากร      199,200  บาท 
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2. แผนงานการักษาความสงบภายใน 1,413,340 
        -งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

-งบบุคลากร     686,040  บาท 
-งบดำเนินงาน     226,000 บาท 
-งบลงทุน         8,300 บาท 

    -งานปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย 493,000 บาท 
 -งบดำเนินงาน      493,000   บาท 
3.แผนงานการศึกษา  5,453,620 บาท 

-งบบุคลากร  2,183,520 บาท 
-งบดำเนินงาน  1,369,000 บาท 
-งบลงทุน       15,300     บาท 
-งบเงินอุดหนุน  1,885,800 บาท 

4.แผนงานสาธารณสุข  878,000 บาท 
-งบดำเนินงาน  698,000 บาท 
-งบเงินอุดหนุน  180,000       บาท 

5.แผนงานเคหะและชุมชน 190,000 บาท 
-งบลงทุน  190,000       บาท 

6.แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน 38,700 บาท 
-งบดำเนินงาน  38,700 บาท 

7.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 56,000  บาท 
-งบดำเนินงาน  56,000 บาท 

8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,575,720 บาท 
-งบบุคลากร   1,572,720 บาท 
-งบดำเนินงาน      642,000 บาท 
-งบลงทุน    6,361,000    บาท 

    9. แผนงานการเกษตร              9,000   บาท 
-งบดำเนินงาน           9,000 บาท 

10.แผนงานงบกลาง   10,947,656 บาท 
และรายละเอียดประมาณการรายจ.ายงบประมาณรายจ.ายทั่วไป ประจำป@
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะชี้แจงรายละเอียดตามร.างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ.าย ประจำป@งบประมาณ พ.ศ. 2565  ท่ีได�แจกให�สมาชิกทุกท.านนะค.ะ 

ประธานสภาฯ   -ขอขอบคุณท่ีทางเจ�าหน�าท่ีได�ชี้แจ�งและไม.ทราบว.าสมาชิกท.านใดมีข�อสงสัย  
                                           อะไรซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม. 
ประธานสภาฯ   -ไม.ทราบว.าสมาชิกท.านใดมีอะไรจะถามอีกหรือไม. 
นายไพศาล ทองบ.อ สอบถามเรื่องโครงการประปาเพ่ือประชาชนจะก.อสร�างโครงการดังกล.าวท่ีไหน

ครับ 
นายก อบต. - โครงการดังกล.าวจะก.อสร�างท่ี อบต.ทุ.งหลวง ครับ 
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นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ -ชี ้แจงเพิ ่มเติมว.าโครงการดังกล.าวเพื ่อเปPนการกระจายน้ำให�ประชาชน 

สามารถใช�น้ำได�อย.างท่ัวถึง  
นายไพศาล ราชเจริญ -สวัสดีท.านประธาน สมาชิกสภา และผู�เข�าร.วมประชุมทุกท.านจะสอบถามหน�า 

35 เงินอุดหนุนองค�กรประชาชน เปPนเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ จำนวน 180,000 บาท โดยจัดสรรให�หมู.บ�าน
ละ ๒0,000 บาท ไม.ทราบว.าจะดำเนินการโครงการตามแบบไหน 

นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ -สำหรับโครงการพระราชดำริ จะมีการขอบเขตแนวทางว.าจะสามมารถทำ
อะไรหรืออย.างไรได�บ�างซ่ึงจะมีรายละเอียดให�แต.ละหมู.เม่ือมีเงินอุดหนุนเข�ามา 
เช.น โครงการปYองกันยาเสพติด โครงการพระราชดำริของพระสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงจะ
ประสานได�โดยผู�ใหญ.บ�าน และป@นี้ไม.สามารถทำได�เนื่องจากโรคระบาดโควิค -
19  

ประธานสภาฯ -ต.อไปจะเข�าสู.ข้ันรับหลักการของร.างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ.าย  ซ่ึงจะต�อง  
 มีการอภิปรายก.อนแล�วจึงจะลงมติได�ไม.ทราบว.ามีสมาชิกท.านใดประสงค�จะ  
 อภิปรายบ�าง 

ท่ีประชุม   -ไม.มี 
ประธานสภาฯ -ถ�าไม.มีสมาชิกท.านใดประสงค�จะอภิปรายร.างข�อบัญญัติดังกล.าว  กระผมก็จะ

ขอมติที ่ประชุม ท.านใดรับหลักการแห.งร.างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ.าย
ประจำป@ งบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   -รับหลักการ    11   เสียง 
    -งดออกเสียง       ๑   เสียง (ประธานสภา) 
    -ไม�มาประชุม       3   เสียง 
ประธานสภา   -ท.านใดไม.รับหลักการแห.งร.างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจำป@ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม   -ไม�รับหลักการ     0    เสียง 
ประธานสภาฯ -ต.อเมื่อสภาท�องถิ่นรับหลักการแห.งร.างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายแล�ว จะ

เข�าสู.ข้ันแปรญัตติ โดยมีญัตติท่ีสภาจะต�องหารือเพ่ือลงมติคือ 
1.ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนเท.าใด   

นายไพศาล  ทองบ.อ  -เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท.าน ผมนายไพศาล ทอง
บ.อ สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี ๑ ของเสนอ ๕ ท.านครับ 

ประธานสภาฯ -มีท.านใดจะเสนอเปPนอย.างอ่ืนหรือไม.ครับ ถ�าไม.มีผมขอมติท่ีประชุมด�วยครับ 
มติท่ีประชุม -มีมติเปPนเอกฉันท� ๕ ท.าน 
ประธานสภาฯ -สรุปว.า คณะกรรมการแปรญัตติท้ังหมด ๕ ท.าน ขอเสนอครับ 
นายไพศาล  ทองบ.อ  -เสนอนายไพศาล ราชเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู.ที ่ 4 เปPนคณะกรรมการแปร

ญัตติ มีผู�รับรอง 2 คน คือ    
      ๑. นายสุรศักด์ิ  จันสมบัติ สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 3 
      ๒. นายสมาน เพชรรัตน� สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 
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นายไพศาล ราชเจริญ  -เสนอนายไพศาล ทองบ.อ สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 1 เปPนคณะกรรมการแปร 

ญัตติ มีผู�รับรอง คือ ๑. นายวิชัย จันทร�เพ็ญ  สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 5 
                        ๒. นายไพศาล ทองบ.อ  สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 1 

นายสุรศักด์ิ จันสมบัติ  -เสนอ นายวิโรจน� ไกรเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 6 เปPนคณะกรรมการแปร 
ญัตติ มีผู�รับรอง คือ ๑. นางสาวสุดา คงทอง สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี ๗ 
               ๒. นางจีรนันต� บุญเผือก สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี ๘ 

นางสาวสุดา คงทอง  -เสนอ นางจีรนันต� บุญเผือก สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 8 เปPนคณะกรรมการแปร 
ญัตติ มีผู�รับรอง คือ  ๑. นายไพศาล ราชเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 4 

     ๒. นายวิโรจน� ไกรเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 6 
นายวิโรจน� ไกรเพ็ชร -เสนอ นายสมาน เพชรรัตน� สมาชิกสภาฯ หมู.ที่ 5 เปPนคณะกรรมการแปร

ญัตติ มีผู�รับรอง คือ ๑. นายชลอ ศรีจันทร�  สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี ๙ 
                     ๒. นายเกษม พลายอินทร� สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 2 

ประธานสภาฯ                        - มีท.านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม.ครับ ถ�าไม.มีแล�ว สรุปว.าคณะกรรมการแปร
ญัตติ มี ๕ ท.าน นะครับ 

 1. นายไพศาล ราชเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 4 
 2. นายไพศาล ทองบ.อ  สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 1 
 3. นายวิโรจน� ไกรเพ็ชร  สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 6 
 ๔. นางจีรนันต� บุญเผือก   สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 8  
 ๕.นายสมาน เพชรรัตน�   สมาชิกสภาฯ หมู.ท่ี 5 

มติท่ีประชุม -มติเปPนเอกฉันท�เห็นชอบให�สมาชิก ที ่ได �ร ับการเสนอทั ้ง ๕ ราย เปPน
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร.างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจำป@ 
พ.ศ. ๒๕๖5  

ประธานสภาฯ เม่ือได�คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบท้ัง 5 ท.านแล�ว ก็กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต.อคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ังนี้ต�องกำหนดเวลาเสนอไม. 
น�อยกว.า 24 ชั่วโมง นับแต.สภาฯ มีมติรับหลักการ จึงกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติ ต.อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 25๖4  เวลา 
08.๓0 น. ถึงวันท่ี ๒5 สิงหาคม  25๖4 เวลา 16.๓0 น. ณ ห�องประชุมสภา
องค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง(ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดการ
ประชุมวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  ในวันจันทร� ท่ี ๓๐ สิงหาคม 25๖4   

มติท่ีประชุม -มติเปPนเอกฉันท�  ให�เสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต.อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 25๖4  เวลา 08.๓0 น. ถึงวันที่ ๒5 สิงหาคม  
25๖4 เวลา 16.๓0 น. ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง
(ในวันและเวลาราชการ) 

 ๒. การขออนุญาตเข2าทำประโยชน�ในพื้นที่ปOาไม2ในเขตตำบลทุ�งหลวงของ
การไฟฟQาภูมิภาคอำเภอหลังสวน 

ประธานสภาฯ -การขออนุญาตเข�าทำประโยชน�ในพื้นที่ป[าไม�ในเขตตำบลทุ.งหลวงของการ
ไฟฟYาภูมิภาคอำเภอหลังสวน (ยังไม.มีข�อมูลในการเข�าทำประโยชน�ดังกล.าว
ดังนั้นจึงควรนำเข�าประชุมสภาครั้งต.อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -ไม.ทราบว.ามีท.านใดมีเรื่องอะไรจะเสนอหรือไม. 
นายไพศาล ราชเจริญ -เรื่องการปรับปรุงถนนในหมู.ท่ี 4 สายซอยสุวรรณสันติ เนื่องจากถนนเกิด 
สมาชิกฯ หมู.ท่ี ๔                      ความเสียหายชำรุดในการสัญจรมีสภาพชำรุด เปPนหลุมเปPนบ.อ เปPนอุปสรรคใน

การสัญจรไป-มา ของประชาชนในพื้นที่เกิดความเดือดร�อน จึงขอให�นายก 
อบต.พิจารณาปรับปรุงหรือสร�างถนนท่ีมีคุณภาพในการใช�สัญจร 

นายสุรศักด์ิ ราชเจริญ -เรื่องถนนสายทวีผล-ศาลาหมู.บ�าน ท่ีเกิดความเสียหายจากการใช�รถสัญจรของ 
สมาชิกฯ หมู.ท่ี ๓                      ประชาชนในหมู.ท่ี 3 ตำบลทุ.งหลวง ประชาชนในพ้ืนท่ีได�แจ�งด�วยวาจาว.าถนน

บ�างสายเกิดความชำรุดเปPนหลุมเปPนบ.อทำให�ความเดือดร�อนในการเดินทาง
สัญจรไป-มา จึงขอให�นายก อบต.ทุ .งหลวงให�ช.างดำเนินการสำรวจความ
เสียหายและดำเนินการจัดทำโครงการถนนคอนกรีตได�หรือไม. หรือจะใช�
จ.ายเงินสะสมก็ได�ครับเพื่อบรรเทาความเดือดร�อนในการสัญจรของประชาชน
ในหมู.บ�าน 

นายไพศาล ทองบ.อ  -เรื่องถนนสายซอยสมประสงค� มีสภาพชำรุด เปPนหลุมเปPนบ.อ ทำให�การใช� 
สมาชิกฯ หมู.ที่ 1                     สัญจรลำบากเกิดความเดือดร�อนในการใช�รถใช�ถนน จึงขอให�ช.างช.วยสำรวจ

และปรับปรุงแก�ไขด�วยครับ 
นายสมาน เพชรรัตน� -เรื่องถนนสายสี่แยกวัดโสม-สามแยกตาสวน ได�รับเรื่องจากประชาชนเบ้ืองต�น 
สมาชิกฯหมู.ท่ี ๕                      ว.าถนนเปPนหลุมเปPนบ.อ ประชาชนสัญจรลำบาก จึงขอให�นายก อบต.พิจารณา

ช.วยเหลือด�วยครับ 
นายวิโรจน� ไกรเพ็ชร -เนื่องถนนสายซอยเขานาง 1 มีสภาพเปPนหลุมเปPนบ.อ เปPนอุปสรรคในการ 
สมาชิกฯ หมู.ท่ี 6                     สัญจรไป-มา ของประชาชนในพ้ืนท่ี ขอให�ทาง อบต. จัดสรรงบประมาณ ในการ

จัดทำถนนให�ใช�งานสัญจรสะดวกด�วยครับ 
นางสาวสุดา ทองคง -เรื่องถนนสายซอยประสิทธิ์ เกิดมีสภาพชำรุดเปPนอุปสรรคในการสัญจร 
สมาชิกฯ หมู.ท่ี 7                      เหมือนกันจึงเสนอให�นายก อบต. พิจารณาแก�ไขป]ญหาดังกล.าวด�วยค.ะ 
นางจีรนันต� บุญเผือก -เรื่องถนนสายสี่แยกตาสม-สี่แยกหัวมาด หมู.ท่ี 8 ตำบลทุ.งหลวง มีใช�ถนน 
สมาชิกฯ หมู.ที่ 8                     ดังกล.าวทำให�เกิดความเดือดร�อนในการสัญจรไป-มา จึงขอแจ�งให�นายก อบต.

ทุ.งหลวง ดำเนินการสำรวจความเสียหายและปรับปรุงให�ใช�งานสัญจรสะดวก
และปลอดภัยด�วยค.ะ 

นายชลอ ศรีจันทร� -เรื่องถนนสายห�วยทรายขาวใต�-ศาลาหมู.บ�าน เกิดความเสียหายจากฝนตกทำ 
สมาชิกฯหมู.ท่ี 9                       ให�ถนนสายดังกล.าวเกิดความชำรุดเสียหาย การเดินทางสัญจรไม.สะดวก  
นายเกษม พลายอินทร�  -เนื่องจากถนนสายสี่แยกโรงโม.-สี่แยกตาถัน มีสภาพชำรุด ถนนเปPนหลุมเปPน 
สมาชิกฯ หมู.ที่ 2                    บ.อทำให�เปPนอุปสรรคในการสัญจรของประชาชนที่ใช�ถนนดังกล.าว จึงขอให�  

นายก อบต. ช.วยดำเนินการแก�ไขด�วยครับ 
นายก อบต. ทุ.งหลวง - เรื่องถนนที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช�รถสัญจรไป-มา ตามที่สมาชิก

แต.ละหมู .บ�านเสนอมานั ้น เนื ่องจากป@งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม.ได�ต้ัง
งบประมาณในส.วนดังกล.าว ถ�าจะดำเนินโครงการดังกล.าวก็ต�องใช�จ.ายเงิน
สะสม และทางนายกจะแจ�งให�กองช.างดำเนินการสำรวจความเสียหายของแต. 
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ละหมู.บ�านในพื้นที่ตำบลทุ.งหลวง ถ�าเกิดความเสียหายดังกล.าวก็เปPนควรเสนอ
ต.อสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ .งหลวงใช�จ.ายเงินสะสมในการจัดทำ
โครงการดังกล.าวเพื่อให�ประชาชนในแต.ละพื้นที่ใช�ถนนที่มีความปลอดภัยและ
เดินทางสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยครับ 

นางสาวเกษร เพชรสนธิ์  -ขอหารือเรื่องท่ีพักผู�ป[วยโควิค-19 ของตำบลทุ.งหลวงว.าควรจัดท่ีพักท่ีไหน 
นายสุรศักด์ิ ราชเจริญ -เสนอพ้ืนท่ีวัดห�วยทรายขาว 
นายไพศาล ราชเจริญ -เสนอสถานท่ีบ�านพักโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตำบลทุ.งหลวง 
นางจีรนันต� บุญเผือก -เสนอโรงรมในหมู.ท่ี 2  
นายก อบต. -ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท.านที ่ได�เสนอเรื ่องที ่พักผู�ป[วยโควิค-19 แต.

ท้ังหมดต�องดูความพร�อมเรื่องจัดสถานท่ี พ้ืนท่ี ห�องน้ำ และความสะอาด 
นางจีรนันต� บุญเผือก -เสนอต.อไปถ�าโรคโควิค-19 หยุดแล�วควรมีการทำบุญท่ี อบต.ทุ.งหลวง สักครั้ง 
นายก อบต. -ยินดีครับ 
ประธานสภาฯ   -ไม.ทราบว.ามีท.านใดมีเรื่องอะไรจะเสนอหรือไม. 
ท่ีประชุม -ไม.มี 
ประธานสภาฯ -ถ�าไม.มีขอปHดประชุมเพียงแค.นี ้ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท.าน ที่เข�าร.วม

ประชุมโดยพร�อมเพรียงกัน 
 

 
ปHดประชุมเวลา    13.30  น.  

 
 

ลงชื่อ        สมาน เพชรรัตน�      ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นายสมาน เพชรรัตน�)          
                               สมาชิกสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง หมู.ท่ี 5 

 
 

 
ลงชื่อ       เกษม   พลายอินทร�        ผู�ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                          (นายเกษม   พลายอินทร�) 
                               ประธานสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


